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เริ่มประชุม     เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มาครบองคประชุมแลว 

(นางมณฑา  สมมาตย)  ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กลาว 

เปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ     

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  และทานผูมีเกียรติ 

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน กระผมมีความยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดทําหนาที่เปนประธานสภาฯ อีกครั้ง

หนึ่ง สําหรับการประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๓  

ประจําป ๒๕๖๓  วันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และหวังเปนอยางย่ิงวาสภาจะ

ไดรวมกันพิจารณาในเรื่อง  ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและ

ทองถ่ินตอไป  

  บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓  ประจําป  ๒๕๖๓ ณ  บัดนี้     

     ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ     

ดวยสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ จะครบกําหนด ใน

วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เพ่ือปดสมยัประชุม หากสวนราชการหรือ ผอ.กอง สวน

ไหนนะครับ ที่มีญัตติที่จะใหสภาพิจารณา ขอใหเสนอญัตติเขามาไดจนถึงวันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๓ ถาหลังจากนั้นแลวก็ตองเปดหลังจากประชุมสามัญนะครับ ใครจะ

เปลี่ยนแปลงแกไขอะไรก็ใหรีบสงภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ครับ       

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๓  เมื่อ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุม  

เลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 2 อําเภอบันนังสตา 

(นายไฟซอล  ยูโซะ) ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่  ๕/

๒๕๖๓   วันจันทรที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔    

ผูมาประชุม 

๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.  เขต  ๓   อ.ยะหา ประธานกรรมการ   

๒. นายอุสมาน  หะยีมะเระ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ 

๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต   อ.ธารโต  กรรมการ 
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เลขานุการคณะกรรมการ  ๔. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓ อ.บันนังสตา กรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุม  ๕. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ 

๖. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปนัง กรรมการ 

๗. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   

    กรรมการและเลขานุการ  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   

เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายมะรอซิ  รอยิง    ประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ไดกลาว

เปดการประชุมและดํ าเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานได กําชับ ให

คณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ วาไดใจความ

ถูกตองตรงกันหรือไม  รวมทั้งการพิจารณาขอเสนอแกไขขอความ  สําหรับการ

ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ คอื  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๓  

เมื่อวันที ่๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓   

ประธาน ไดใหเจาหนาที่เปดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือใหคณะกรรมการ

ไดทําการตรวจรายงานการประชุม  จนแลวเสร็จ  ปรากฏวา ไมมีการขอเสนอแกไข

ขอความ เพ่ิมเติมแตประการใด เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.  ลงชื่อ นายไฟซอล   ยู

โซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  

ขอบคุณมากครับ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายงานการ

ประชุม  เชิญครับ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม

ครับ เชิญทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุมครับ ๒๐ ทาน

ครับ ตอไปผมขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัย

สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๓  

โปรดยกมือครับ  รับรอง ๒๐  เสียงครับ สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการ

ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๓   เม่ือวันที่  ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  ไมมนีะครับ งดออกเสียง ไมมีนะครับ        

มติท่ีประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 

๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๒๐ เสียงครับ   

  ระเบียบวาระท่ี ๓  ขอความเห็นชอบกูเงินทุนสงเสริมกิจการองคการ

บริหารสวนจังหวัด จํานวน ๙๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  เชิญทานนายกเสนอญัตติ ครบั 
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นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ฝายบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติการขอกูเงินทุนสงเสริมกิจการ

องคการบริหารสวนจังหวัด วงเงินงบประมาณ ๙๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เกาสิบหา

ลานหาแสนบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

  หลักการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มีความประสงคขอกูเงินทุนสงเสริม

กิจการองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อกอสรางอาคารสํานักงานสวนขยาย ๔ ชั้น  

และงานกอสรางอาคารหองประชุมสํานักงานสวนขยาย และสวนเชื่อมตออาคาร

สํานักงานเดิม ๓ ชั้น มีความสูงของอาคาร ๑๘.๙๐ เมตร พ้ืนที่ใชสอยอาคาร

ทั้งหมด ๔,๑๑๐ ตารางเมตร (พรอมที่ จอดรถยนต ๒๒ คัน จอดรถจักรยานยนต 

๗๘ คัน) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  ชั้นที่ ๑  มีพ้ืนท่ีประกอบดวย 

   ๑.๑ พื้นที่โถงทางเขาอาคาร 

   ๑.๒ พื้นที่รานอาหาร/หองน้ํา 

   ๑.๓ พื้นที่จอดรถยนต/จอดมอเตอรไซค 

  ชั้นลอย  มีพ้ืนที่ประกอบดวย ระเบียบพักผอน/โถงลิฟต/บันได 

  ชั้นที่ ๒  มีพ้ืนท่ีประกอบดวย 

   ๒.๑ พื้นที่หองประชุมกลาง (โฮมเธียรเตอร) 

   ๒.๒ พื้นที่หองประชุมกลาง (Auditorium) 

   ๒.๓ พื้นที่หองประชุมขนาดใหญ/ระเบียงพักประชุม 

   ๒.๔ พื้นที่โถง LOBBY/ทางเดินเชื่อม 

   ๒.๕ พื้นที่ทางเดินเชื่อมและพื้นที่อ่ืน ๆ  

  ชั้นที่ ๓  มีพ้ืนท่ีประกอบดวย 

   ๓.๑ พื้นที่สํานักงานสวนขยาย/หองปฏิบัติงาน/หองน้ํา 

   ๓.๒ พื้นที่หองควบคุม แสง สี เสียง/หองไฟฟา/หองวิทยากร 

  ชั้นที่ ๔  มีพ้ืนท่ีประกอบดวย 

   ๔.๑ พื้นที่สํานักงานสวนขยาย/หองปฏิบัติงาน/หองน้ํา 

   ๔.๒ พื้นที่สํานักงานรวม 

   ๔.๓ ระเบียงพักผอน 

   ๔.๔ พื้นที่ทางเดินเชื่อมและพื้นที่อ่ืน ๆ  

ชั้นหองเครื่องลิฟต  มีพ้ืนที่ท้ังหมด ๔๓ ตารางเมตร ประกอบดวย   หอง 
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นายก อบจ.ยะลา  เครื่องลิฟต  

วงเงินที่ขอกู เปนจํานวนเงิน ๙๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เกาสิบหาลานหาแสน

บาทถวน) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา หนา ๕ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาองคกร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ ๒ 

เหตุผล 

เนื่องจากอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ซึ่งสรางแลว

เสร็จป พ.ศ. ๒๕๔๗  ไมสามารถรองรับบุคลากรที่มีจํานวนมากขึ้น และใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดมีการปรับปรุง

โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด จากเดิม ๗ สวนราชการ เปน ๙ สวนราชการ 

ประกอบกับหองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนหองประชุมขนาดเล็ก 

จึงมีความจําเปนตองสรางหองประชุมขนาดใหญ เพื่อบริการประชาชนในการ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 เพื่อใหการกูเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนไปดวย

ความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด ๓ ขอ 

๑๔, ๑๕  และตามประกาศคณะกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหาร

สวนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอกูเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหาร

สวนจังหวัด ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๗  โครงการที่องคการบริหาร

สวนจังหวัดขอกูนั้นตองเปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน

จังหวัดตามกฎหมาย และอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจาก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด จึงขอเสนอญัตติมาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ทานประธานสภาที่เคารพ  ผมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมในสวนรายละเอียด

ที่คิดวาจะเปนประโยชนใหกับทานสมาชิก เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในโอกาส

ตอไปครับ สําหรับรายละเอียดการคํานวณเงินตนและดอกเบี้ย สําหรับการกอสราง

อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สวนขยาย ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา อัตราดอกเบี้ ยเทา กับเงินฝากประจํ า ๑๒ เดือน ของ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คือ อัตรารอยละ ๐.๓๗๕ บวกหาสิบสตางค  ซึ่ง

การกูในครั้งนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มีกําหนดสงใชเงินคืนภายใน 

๑๐ ป เงินจํานวน ๙๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น ทางองคการบริหารสวนจังหวัดมีเงิน 

ฝากอยูที่ กสอ. ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  จํานวน ๘๑,๐๖๕,๑๐๐.๙๔ บาท 
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นายก อบจ.ยะลา จํานวนท่ีขอกูตามที่ไดเสนอญัตติก็คือ ๙๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  จํานวนเงินที่จะตอง

เสียดอกเบี้ย จํานวน ๑๔,๔๓๔,๘๙๙.๐๖ บาท  ซึ่งรายละเอียดการคํานวณนั้น อยู

ในมือของทานสมาชิกแลว จะมีทั้งหมด ๑๐ ป ครับ รายละเอียดก็ใหทานสมาชิก

พิจารณาดูวา ปที่ ๑ เงินที่ไมตองเสียดอกเบี้ย เปนจํานวนเงินที่ตองผอนชําระ 

รวมทั้งหมดแลวเราตองเสียดอกเบี้ยในการกูครั้งนี้ประมาณ ๑๒๖,๓๐๕.๓๗ บาท 

ซึ่งในแตละปนั้นเราจะตองเสียดอกเบี้ยประมาณ ๑๒,๖๒๖.๑๒ บาท เนื่องจากวา

เรามีเงินฝากที่ กสอ.นั้น เปนจํานวนเงิน ๘๑ ลาน เพราะฉะนั้น เรากู ๙๕ ลาน ก็

หมายถึงวา เรากูเกินเงินที่เราฝากครับ ประมาณ ๑๕ ลาน ซึ่งตามระเบียบแลว เรา

สามารถกูเงินเกินจากที่เราฝากจํานวน ๓ เทา ถาเราจะกูเต็มจํานวน ก็สามารถกูได 

ก็ประมาณ ๒๔๐ ลานบาท แตเนื่องจากเราจําเปนที่จะตองกู เพ่ือกอสรางอาคาร

สํ านั ก งาน  ซึ่ ง ผม เห็ นว ามี ค วามจํ า เป น เ ร งด วนและต อ ง ใช เ งิ นทั้ งหมด 

๙๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เงินสวนที่กูเงินนั้นก็เพ่ือที่จะมากอสรางอาคารใหเสร็จ

สมบูรณครบั สวนรายละเอียดอยากจะเพ่ิมเติมใหสมาชิกอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ความ

เปนมาของโครงการออกแบบอาคารสํานักงานสวนขยาย ๔ ชั้น และงานกอสราง

อาคารหองประชุมสํานักงานสวนขยาย และสวนเชื่อมตออาคารสํานักงานเดิม ๓ 

ชั้น ครับ ความเปนมา สืบเนื่องดวยองคการบริหารสวนจังหวัดยะลามีโครงการที่จะ

กอสรางอาคารสํานักงานสวนขยาย ๔ ชั้น และงานกอสรางอาคารหองประชุม

สํานักงานสวนขยาย และสวนเชื่อมตออาคารสํานักงานเดิม ๓ ชั้น  บนที่ดินของ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ตั้งอยูที่ ถนนวงเวียน ๒ ตําบลสะเตง อําเภอเมือง 

จังหวัดยะลา  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดขอความรวมมือหนวยงาน

ของรัฐ ๒ แหง ไดแกกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา และเทศบาลนคร

ยะลา ในการพิจารณาออกแบบดังกลาว ซึ่งหนวยงานท้ัง ๒ แหงดังกลาว มีภารกิจ

งานในหนาที่เปนจํานวนมาก ไมสามารถดําเนินการใหได ดังนั้น ทางองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา จึงมีความจําเปนตองจางเอกชนเปนผูออกแบบ เนื่องจากเปน

อาคารขนาดใหญ มีลักษณะความซับซอน เปนอาคารที่ตองออกแบบงาน

สถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะพื้นถิ่น งานวิศวกรรมโครงสรางแบบพิเศษ 

สถาปตยกรรมภายในและงานภูมิสถาปตยกรรม รวมถึงงานระบบตาง ๆ ภายใน

อาคารทั้งหมด ที่ตองใชความประณีต ความชํานาญ มีประโยชนใชสอย และ

ลักษณะกอสรางที่ซับซอนมีกฎเกณฑควบคุมเฉพาะ มีความทันสมัยเปนอาคารท่ีมี

โครงสรางแข็งแรง มีความปลอดภัย  และมีการออกแบบเพื่อปองกันแรงสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหว เปนอาคารประหยัดพลังงาน และอํานวยความสะดวกภายใน

อาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา มีการใช 
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นายก อบจ.ยะลา อาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการเพ่ิมเอกภาพในการบริการประชาชน 

 ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา อันนี้คือความ

เปนมาครับ ซึ่งทานสมาชิกก็ทราบอยูแลววา เราก็ไดอนุมัติงบประมาณเพ่ือที่จะจัด

จางใหวิศวกรเปนผูออกแบบครับ เนื่องจากวาทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น 

รวมทั้งเทศบาลนครยะลา ไมสามารถที่จะออกแบบดังกลาวไดครับ อันนี้คือความ

เปนมา สําหรับกรอบแนวความคิดในการออกแบบก็มีหลายประการ ขออนุญาตที่

จะสรุปสั้น ๆ ครับ  

 ขอ ๑ แนวความคิดในการออกแบบ เปนการบงบอกถึงความเจริญกาวหนา

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพราะเปนอาคารท่ีทันสมัยผสมผสานกับ 

สถาปตยพื้นถิ่นที่สอดคลองกับรูปที่ดินที่ปลูกสราง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดครับ 

 ขอ ๒ ลักษณะทางสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม 

         ๒.๑ รูปแบบอาคารและภูมิทัศนมีความสวยงาม สะดวกในการใช

สอยอาคารของเจาหนาที่ และสะดวกในการใหบริการประชาชนไดอยางครบวงจร

และมีประสิทธิภาพ 

        ๒.๒ มีลักษณะของรูปทรงที่แสดงออกถึงความเปนอาคารอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

       ๒.๓ มีสาธารณูปโภคตาง ๆ ครบถวน เชื่อมโยงระบบตาง ๆ ที่จําเปน

กับถังกายภาพ 

       ๒.๔ มีพ้ืนที่ใชสอยอยางเหมาะสม เชื่อมตอและสอดคลองตอรูปแบบ

ของอาคารเดิม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพการใชพ้ืนที่สูงสุด และคุมคาตอการลงทุน 

       ๒.๕ มีการเลือกใชวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม ดูแลบํารุงรักษาไดงาย 

       ๒.๖ มีการออกแบบโดยคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

ขอ ๓ ลักษณะอาคารดานวิศวกรรมและงานระบบตาง ๆ  

       ๓.๑ เปนอาคารท่ีมีโครงสรางแข็งแรง และมีความทันสมัยดาน

วิศวกรรม เปนอาคารอนุรักษพลังงานมีเทคโนโลยีประกอบอาคารที่ทันสมัย 

       ๓.๒ เปนอาคารที่มีการแบงพ้ืนที่การรับน้ําหนักตามประโยชนใชสอย 

และมีจํานวนลิฟตเพียงพอสําหรับการสัญจรของผูใชอาคาร และการขนสงวัสดุ 

       ๓.๓ เปนอาคารท่ีมีระบบความปลอดภัย รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่จําเปน

และมีประสิทธิภาพสูง 

     ขอ ๔ ในเรื่องของกรอบความคิดในการออกแบบ มีการออกแบบ 

    เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

                                  ๔.๑ เปนอาคารที่ออกแบบอยางถูกและสอดคลองตามกฎหมาย วา 
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นายก อบจ.ยะลา  ดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

    และกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

        ๔.๒ เปนอาคารท่ีออกแบบและกอสรางที่สอดคลองกับมาตรฐานงาน

อาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

        ๔.๓ เปนอาคารที่ออกแบบอยางถูกตองและสอดคลองตามกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

        ๔.๔ การออกแบบอาคารจะตองมีคาประสิทธิภาพการใชงาน ตองมี

คาประสิทธิภาพการใชพลังงานดีกวาเกณฑขั้นต่ําตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท

อาคารและขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบ

อาคาร เพ่ือการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน 

        ๔ .๕ เปนอาคารที่ ออกแบบอย างถูกตองและสอดคลอง กับ

กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับคนพิการหรือทุพพล

ภาพ และคนชราตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

        ๔ .๖ เปนอาคารที่ออกแบบอยางถูกตองและสอดคลองตาม

กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และ

พ้ืนดินรองรับอาคารในการตานทานแรงสะเทือนของแผนดินไหวตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมอาคาร 

 สําหรับรายละเอียดขององคประกอบภายในอาคารนั้น เราจะเห็นวาความ

สูงของอาคารก็ประมาณเกือบ ๑๙ เมตร ซึ่งจะมีพื้นที่ใชสอยทั้งหมด ๔,๑๑๐ ตาราง

เมตร มีท่ีจอดรถยนต จํานวน ๒๒ คัน และจอดจักรยานยนต จํานวน ๗๘ คัน ครับ 

ก็จะมีชั้นที่ ๑ ก็ประกอบดวย พ้ืนท่ีโถงทางเขาอาคาร มีพื้นที่รานอาหาร/หองน้ํา  มี

พ้ืนที่จอดรถยนต/รถจักรยานยนต  และจะมีชั้นลอย ก็จะเปนระเบียงพักผอน เปน

ลิฟต เปนบันได  ชั้นที่ ๒ ก็จะเปนหองประชุมกลาง จุคนจํานวน ๑๐๔ ที่นั่ง พื้นที่

หองประชุมขนาดกลาง ที่จุคนไดประมาณ ๒๐ ที่นั่ง หรืออาจจะเรียกหองประชุม

ขนาดเล็กก็ได ขนาดกลางจํานวน ๑๐๔ ที่นั่ง หองประชุมขนาดเล็ก จํานวน ๒๔ ที่

นั่ง และก็มีหองประชุมใหญ มีพรอมระเบียงพักประชุม อันนี้จะจุคนไดประมาณ 

๔๕๐ ที่นั่ง จะมีพื้นที่โถง คือ LOBBY  พื้นที่ทางเดินเชื่อม และพื้นที่อื่น ๆ  อันนี้อยู

ในชั้นที่ ๒  ชื้น ๑ และก็เปนชั้นลอย และก็เปนชั้นที่ ๒ และก็มาชั้นท่ี ๓ ประกอบ 

 ไปดวย พื้นที่สํานักงานสวนขยาย หองปฏิบัติงาน และมีหองน้ําชาย หองน้ําหญิง 

จํานวน ๑ หอง มีพ้ืนท่ีหองควบคุมแสง สี เสียง หองไฟฟา หองวิทยากร อันนี้ชั้น ๓ 
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นายก อบจ.ยะลา สวนชั้นที่ ๔ ก็จะเปนพื้นที่สํานักงาน จะมีหองปฏิบัติงาน หองน้ําชาย หญิง มีพ้ืนที่ 

 สํานักงานรวม มีระเบียงพักผอน มีทางเดินเชื่อมและพ้ืนที่อ่ืน ๆ  สําหรับหองเครื่อง

ลิฟตจะมีพื้นที่ทั้งหมด ๔๓ ตาราง  

 การคิดพ้ืนที่ใชสอยอาคารก็เปนไปตามหลักเกณฑการคํานวณราคาของ

กรมบัญชีกลาง กลาวคือ พ้ืนที่ใชสอยอาคารใหคํานวณจากพื้นที่ที่อยูภายในสวน

ของแนวผนังหรือผนังกอโดยรอบจากครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ที่มีหลังคาคลุม แตไมมีแนว

ผนังหรือผนังกอโดยรอบ อันนี้คือรายละเอียดของโครงการครับ ความเปนมาและก็

กรอบแนวความคิด และองคประกอบภายในอาคาร ซึ่งทานสมาชิกก็คงจะทราบ คง

ไมจําเปนที่จะตองอธิบายรายละเอียด ก็เนื่องจากวาอาคารแหงนี้สรางมาหลายป 

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ ครับ ขณะนี้ก็ ๒๕๖๓ ก็เกือบ ๒๐ ป จํานวนบุคลากรตาง ๆ ก็

เพิ่มขึ้นภารกิจตาง ๆ ก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายของผูบริหารเอง ก็จะใหสํานักงาน

ของ อบจ.นั้น  เปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมตามอํานาจหนาที่ อีกประการหนึ่ง 

ก็คือ เพื่อใหการประสานงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดกับหนวยงาน

อ่ืน ๆ รวมทั้งองคกรภาคประชาชน เราก็เปดบริการใหทุกหนวยงานที่มีความจําเปน

ที่จะตองใชหองประชุม สามารถมาใชหองประชุมขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาได ฝายสภาก็ไดออกขอบัญญัติในเรื่องของการใชหองประชุมครับ ซึ่งถาสังเกต

เราจะเห็นวา จะมีการใชหองประชุมขนาดเล็ก ที่เราใชประชุมในวันนี้เกือบทุกวัน 

ในแตละเดือนก็จะมีองคกรตาง ๆ มาใชเปนจํานวนมาก ซึ่งผมคิดวาเปนเรื่องที่ดี ที่

เราสามารถใหบริการกับพี่นองประชาชน รวมทั้งองคกรตาง ๆ แตคิดวาดวยอาคาร

ที่เรากอสรางมานาน ประกอบกับบุคลากรมีจํานวนมาก และก็ตั้งแตที่เรามีนโยบาย

ในเรื่องที่จะเปดสํานักงานใหพ่ีนองประชาชนมาใชบริการ ก็ทําใหพ่ีนองประชาชน

ในจังหวัดยะลานั้น รูจักองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มาแลวประทับใจครับ มา

ใชบริการบอย ๆ ซึ่งผมเห็นวาอีกประการหนึ่งในเรื่องของโครงสรางของ อบจ.เอง ก็

จําเปนที่จะตองเพ่ิมโครงสรางอีก ๒ กอง คือ กองการเจาหนาที่  และกอง

สาธารณสุข เพราะฉะนั้น จํานวนพ้ืนที่ที่เราใชสอยอยูในปจจุบันมีความคับแคบ 

เฉพาะกองที่มีอยูแลวก็นั่งไมสะดวกครับ เบียดเสียด ก็ทําใหงานตาง ๆ ก็อาจจะไมมี

ประสิทธิภาพ การจัดนโยบาย ๕ ส ก็ไมสามารถที่จะจัดไดอยางครบถวนสมบูรณ

ครับ ก็จําเปนที่จะตองคิดขยับขยายสํานักงาน แตเนื่องดวยเราตองการออกแบบให

มันทันสมัย เพ่ือบงบอกถึงความเจริญกาวหนาของการดําเนินงานของ อบจ. เพ่ือ

เปนศักดิ์เปนศรี เปนเกียรติใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   รวมทั้งทางสมาชิก 

สภา อบจ.ดวยครับ ก็จําเปนที่จะตองกูเงินแตเรามีเงินทุนของเราเอง จํานวน ๘๑ 
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นายก อบจ.ยะลา  ลาน แตการออกแบบเพ่ือจะใหสมบูรณทุกอยาง มีท้ังอุปกรณสื่อสารตาง ๆ มีเกาอี้ 

มีอะไรครบทุกอยางนั้น  ก็จําเปนที่จะตองใชเงิน ๙๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ก็จําเปนจะ 

 ตองกูเกินอีก ๑๕ ลาน ซึ่งเราใชดอกเบี้ยแค ๑๕ ลานครับ ใชระยะเวลา ๑๐ ป ดวย

สถานะคลังขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ก็ไมกระทบถึงการดําเนินงานใน

เรื่องของการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ครับ การบริการสาธารณะดานอ่ืน ๆ เราก็

สามารถดําเนินการไดอยางครบถวน เปนไปตามนโยบายของผูบริหาร เปนไปตาม

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ผมคิดวาเพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดในเรื่องของการกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาสวนขยาย ประสบผลสําเร็จ ผมก็ขอความกรุณาจากทานสมาชิกกรุณา

พิจารณาและก็คิดวาทานคงจะใหความเห็นชอบในโอกาสตอไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญทานวรเกียรติ ครบั 

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง ที่ทาน

ผูบริหาร ทานนายกเสนอญัตติดังกลาว ถามองในภาพรวมมองอนาคต ผมชื่นชมนะ

ครับ ในการจัดการในกิจการสาธารณะ ประเด็นแรกเลยครับ ทานอางถึงหลัก

กฎหมาย มีหลักกฎหมายรองรับ มีอํานาจหนาที่ นอกจากหลักกฎหมายที่ทาน

อธิบาย ผมก็เสริมหนอยนะครับ ในองคการบริหารสวนจังหวัด มีการกําหนดกรอบ

หนาที่นอกจาก พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด ป ๒๕๔๐ แลว ในการจัดการ

สาธารณะนั้น กฎหมายอีกตัวที่ใหอํานาจสนับสนุนในงบประมาณดังกลาว คือ พระ

ราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ครับ จะขยายผลวาเหตุใดญัตติดังกลาวที่ผมเห็นชอบ ก็เนื่องจากวาใน

ตัวบทกฎหมายนั้น ถาไปดูในพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ไดกําหนดไวชัดเจนครับทานประธาน กําหนดไวในมาตรา ๑๗ เขาบอกวา ภายใต

มาตรา ๑๖ ใหองคกรบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชน ตรงนี้การสรางอาคารการมีสวนรวมของ

ประชาชนเปนการสาธารณะเอ้ืออํานวยถาพูดงาย ๆ ก็หมายความวา เปนการ

จัดการสิ่งแวดลอมสวนหนึ่ง สวนแรกคือการจัดการสิ่งแวดลอมภายใน ในการที่

ขยายความถึงวา ตอไปเราจะมีสํานักงานสาธารณสุข ซึ่งในกรอบขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนั้น เราสามารถจัดทําได ผมเห็นดวยครับในการจัดการสาธารณะ

สวนตรงนี้ ประการตอมา นิติกรรมตาง ๆ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดกระทําตอไป

ภายใตรัฐธรรมนูญ ประชาชนยอมมีสวนรวม ยอมมีที่ใชประโยชนครับในสถานที

ราชการ ดังที่เราใหเขาใชหองประชุม ดังนั้น เห็นพองเปนอยางย่ิงวาในงบประมาณ 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ ดังกลาว กู ๙๕ ลาน ถามาฟงดูในแงของการคํานวณดอกเบี้ยแลว มันมีลดตนลด

ดอก ชําระตนไป ดอกก็ลดไป เก่ียวกับดอกเบี้ยขอเรียนทานประธานผานไปยังทาน 

 นายกครับ ดอกเบี้ยไมใชคงที่นะครับ ดอกเบี้ยในที่นี้จะมีการประกาศตาม

กระทรวงการคลังแตละคราวไป มีการลดอัตราดอกเบี้ย ขึ้นไมมีละครับ ลดหรือพัก

อัตราดอกเบ้ีย สวนนี้เองเราจะไดประโยชนวา เรากูระยะยาวจริง อาจจะมีการพัก

หรือลดอัตราดอกเบี้ย ประเด็นเรื่องดอกเบี้ย ประการตอมา ถามองเผิน ๆ วาเรากู

ถึง ๙๐ กวาลาน เรามีเงินนะครับ ๘๐ กวาลานเอง แตถาเรามาดูรายไดครับทาน

นายก รายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด ก็ฝากทานประธานผานไปยังทาน

นายก เรามีรายไดอะไรที่เราสามารถขับเคลื่อนเอาตัวนี้มาจายใหธนาคารได รายได

ตรงนี้นะครับ การจัดเก็บภาษี เงินอุดหนุนก็ดี แตรายไดสวนหนึ่ง ผมอยากถามทาน

ประธานผานไปยังทานนายก เก่ียวกับรายได เก่ียวกับขนสง ตรงนี้ผมวา เรามีรายได 

แตผมจําไมไดวาตัวเลขคลาดเคลื่อนยังไง ปหนึ่งตอปรายไดสวนนี้ ถาเรามีรายได

สวนนี้เราก็เชื่อมั่นวา ในกระบวนการในการผอนชําระหนี้ เราไมมีการผิดนัดแน 

ประการสุดทายครับ ในการวิเคราะหในโครงการดังกลาว ถาวิเคราะหเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมภายใน ภายนอก ถาวิเคราะหในเชิงวิชาการแลว จะมีอีกสวนหนึ่งนะ 

สวนแรกทางกายภาพ ตัวอาคารสรางมาเห็นใหญโตเห็นชัด แสดงวาเรามีวิธีการที่

ดําเนินไปในกรอบของกฎหมายและภายใตกฎหมาย การทํากิจการถาพูดถึงบริษัท 

กําไร เรามีตัวอาคารที่ชัดเจน นี้ทางกายภาพสัมผัสไดสังเกตได ประกอบวาอาคาร

ชุดเกาก็มีการชํารุดทรุดโทรมไปบางสวนแลว นี้ทางกายภาพ มาสวนที่สอง เปนทาง

ชีวภาพ ชีวภาพคือ คุณคา คุณคาการมีสวนรวมของประชาชน ทางชีวภาพ 

ความรูสึกของบุคลากรในการทํางาน ที่ทํางานสะดวกสบาย มีขวัญกําลังใจ ตอไป

คือคุณคา ยังไงครับ เปนที่เห็นเดนชัดวา องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดรับ

รางวัลหลาย ๆ รางวัล เชนรางวัลที่ผานมา เก่ียวกับนวัตกรรมของคนพิการ คุณคา

ครับ เปนที่ทราบโดยท่ัวกัน ใชประโยชน ถามาดูในทางทฤษฎีทั้งหมด กายภาพ 

ชีวภาพ คุณคา ใชประโยชน มันเปนความเหมาะสมทั้งหมดในญัตติดังกลาวท่ีทาน

ผูบริหารเสนอมาใหสภาไดอนุมัติงบประมาณดังกลาว ครับผมขอขอบคุณทาน

ประธานสภา สมาชิกทุกทาน แลวก็ทานนายก ผูบริหาร เจาหนาที่ทุกทาน ที่มีการ

ผลักดันใหเสนอญัตตินี้ขึ้นมาครับ โดยเฉพาะทานฝายบริหาร ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ขอบคุณทานวรเกียรติ ครับ ตอนนี้ทานทําปริญญาเอกเรื่องสิ่งแวดลอม 

ดวย ทานเลยพูดเรื่องสิ่งแวดลอม มีทานอ่ืนอีกไหมครับ เชิญครับทานสัณฑนพ ครับ   

นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสณัฑนพ  ยานุมาศยุคล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอ  เบตง 
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นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล ทานประธานครับ ในระเบียบวาระที่ ๓ เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบกูเงินทุน

สงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด ก็วงเงิน ๙๕ ลานเศษครับ ในสวนนี้ผมก็ 

 เห็นดวยกับการที่จะมาสรางอาคาร เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดของเรามี

ความทันสมัย มีพ้ืนที่การใชสอยมากข้ึนนะครับ ก็มีขอเสนอแนะสักสองเรื่องครับ 

เรื่องท่ีหนึ่ง ในเมื่อมีการสรางอาคารตรงนี้ข้ึนมาครับ พ้ืนที่วางดานหลัง จากปกติที่

เคยเปนลานจอดรถนะครับ ก็เทาที่ทราบอยู คือ ทานประธานคงไมมีผลกระทบ

เทาไหร เพราะวาทานประธานมีที่จอดรถสวนตัวนะครับในตําแหนงครับ สวน

สมาชิกเราจะไมมี ผมเขาใจวาสมาชิกหลายทานนะครับ เวลามาประชุมนั้น หาที่

จอดรถยากครับ ถามีการสรางอาคารตรงนี้ข้ึนมา ก็คือพ้ืนท่ีการจอดรถตองลดลง 

แตในนี้บอกวามีที่จอดรถอยูได ๒๒ คัน จักรยานยนต ๗๘ คัน ก็สวนหนึ่งนะครับ 

แตจริงอยากเสนอผานถึงผูบริหาร ผูออกแบบวา เปนไปไดไหมถาเราทําอยางไรเพ่ิม

พ้ืนที่จอดรถมากข้ึน อาจจะทําเปนชั้นลอย หรือถามีเงินเยอะทําเปนชั้นใตดินก็ได

ครับ เอาแบบงาย ๆ คือ ก็เหมือนรานคาทั่วไป ถาไมมีที่จอดรถคนที่จะมาใชบริการ

ก็นอยลงนะครับ นี้คือสวนที่หนึ่งที่ผมขอเสนอแนะนะครับ สวนที่สอง เห็นวาเปน

อาคารที่ทันสมัย ในเมื่อเปนอาคารที่ทันสมัยใชพลังงานสะอาด ผมก็นึกมีหลังคาอยู

แลว ก็ขอเสนอแนะวา ถาการออกแบบครั้งนี้ หลังคาถาเราใชระบบโซลาเซลลได

ไหม อยางนอยกลางวันที่นี่มีแสงแดดมาก เราสามารถแปลงจากแสงแดดความรอน 

มาใชเปนพลังงานไฟฟา กลางวันหลอดไฟแสงสวางนี้ไมตองเสียตังครับ ก็เปนพลัง

สะอาดที่เราไดจากการใชไฟฟา อาจจะเปนระบบไฟฟาหรือวาโซลาเซลลออนกรีน

อะไรนี่ ขอเสนอแนะเพียงสองเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครบั ทานประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ประธานจอดนาน ๆ ครั้งครับ ไมไดจอดทุกวัน เชิญทานมะรุสะดี ครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน  

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา 

ทานประธานครับ ตามญัตติท่ีทานนายกไดนําเสนอในเรื่องขอความเห็นชอบกู

เงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่องกูเงินนี้ผมอยากจะให

ขอคิดนิดหนึ่ง เชิงในการคิดของผูที่รับพิจารณาครับ ในฐานะที่เปนสมาชิกครับ 

หลักในการคิดของการขอกูเงิน ผมมีอยูสองประการครับทานประธาน ประการแรก 

เหตุผลและความจําเปน ที่ทานเสนอญัตตินี้ขึ้นมา ผมไดพิจารณาแลวเห็นวา ทานก็

ไดอธิบายที่มาท่ีไปหลักการและเหตุผลความจําเปนที่เราจะตองกูเงินจํานวนนี้ครับ 

เพ่ือแกปญหาพื้นที่อาคารของเรานะครับ เนื่องจากจํานวนเจาหนาที่ ผูมาใชบริการ  

 จํานวนมาก พวกเราสมาชิกก็เห็นอยูครับ เราในฐานะที่เปน อบจ. ซึ่งเปนพ่ีใหญของ

ทองถ่ิน ทองถิ่นอ่ืน ๆ สามารถที่จะมาใชบริการอาคารสํานักงานของเราไดครับ  
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ ประการแรกผมถือวา ความจําเปนนี้ จําเปนครับทานประธาน สวนประการที่สอง 

เมื่อเราอนุมัติเงินกูไปแลวนั้น สิ่งที่ตองพิจารณาก็คือ การชําระหนี้ของเรา อบจ.มี 

 ผลกระทบกับการบริหารงบประมาณของ อบจ.หรือไม ซึ่งทานก็ไดชี้แจงในเรื่องของ

เงินฝาก ซึ่งเรามีเงินฝาก จํานวน ๘๑,๐๖๕,๑๐๐.94 บาท  จํานวนเงินที่ขอกูจริง ๆ 

ก็คือ ๙๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท จํานวนเงินที่ตองเสียดอกเบี้ย จํานวน ๑๔,๔๓๔,๘๙๙.

06 บาท ก็ถือวาการใชสิทธ์ิในการกูครั้งนี้ เราไมเสียประโยชน เรามีเงินกองทุนอยู

แลว เพียงแตวาเงินที่เราตองกูและตองเสียดอกเบี้ยเพียง ๑๔ ลาน ครับทาน

ประธาน  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   โทษครับ เสียดอกเบ้ียไมถึง ๑๔ ลาน เรากูมาที่ตองเสียดอกเบี้ยแคของ 

๑๔ ลาน ก็ประมาณแสนกวาบาทครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   ครับ คือ ๘๑ ลาน เราไมตองเสียดอกเบี้ย เนื่องจากวาเปนเงินกองทุน 

ของเราอยูแลวนะครับ อยากอธิบายใหเพ่ือนสมาชิกรับทราบครับวา เราตองเสีย

ดอกเบี้ยในสวนที่เกินจากเงินที่เราฝากไวนะครับ ก็ถือวาเงินเรากูยอดจริง ๙๕ ลาน

ก็จริง แตเราเสียดอกเบี้ยเพียง ๑๔ ลานครับ สวน ๘๑ ลาน เปนเงินของเราอยูแลว

นะครับ สวนนี้ผมเห็นวา การบริหารงบประมาณในสวนนี้ก็ถือวา ดวยวิสัยทัศนของ

ทานนายก ผมก็ขอชื่นชมนะครับ ถือวาเปนโอกาสที่เรานาจะนําเงินจํานวนนี้มา

พัฒนาองคกรของเราใหสมเกียรติ ในฐานะที่เราเปนพ่ีใหญของทองถ่ินในจังหวัด 

แลวผมเห็นวาการชําระหนี้นี้ไมมีผลกระทบกับงบประมาณแตละปของเราเทาที่ควร 

ไมเทาไหรนะครับ ก็ถือวาเราชําระแคปละ ๙ ลาน นี่เงินของเราอยูแลว หารจาก 

๑๔ ลาน คงไมเทาไหรนะครับ ผมเห็นดวยในการกูเงินครั้งนี้ ผมเห็นชอบตามญัตติ

ดังกลาวครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครบั ทานเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน  

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง  

กอนอ่ืนตองขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสกระผม ขึ้นมาแสดงความคิดเห็น ทาน

ประธานท่ีเคารพครับ ภายใตญัตติในระเบียบวาระที่ ๓ เสนอญัตติการขอกูเงินทุน

สงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด วงเงิน ๙๕,๕๐๐,๐๐๐ บาทถวน 

เพ่ือที่จะนําเงินไปกอสรางอาคารหองประชุมสํานักงานสวนขยาย และสวนเชื่อมตอ

อาคารสํานักงานเดิม ๓ ชั้น ทานประธานที่เคารพครับ กอนอื่นนั้น กระผมอยากจะ

ขออนุญาตเรียนทานประธานผานไปยังฝายบริหารในลักษณะนี้ครับวา กระผมเขา 

 มาเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาวันนี้ ๑๒ ปเต็ม เรื่องนี้กระผม

เห็นอยางนี้ครับทานครับ มันมิไดเปนเพียงแนวคิดของฝายบริหาร แตเรื่องการสราง 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ อาคารใหมนั้น มันเปนแนวคิดของสมาชิกสภา แลวทางฝายผูบริหาร ทานก็ไดเสนอ

ญัตติขอกูเงิน คือเปนการเติมเต็มในสิ่งที่ขาด เพราะฉะนั้น สมาชิกสภาเพรียกหาสิ่ง 

 นี้มาหลายปแลว อันนี้ตองกราบเรียน ถามวาหมายความวาอยางไร ทุกครั้งที่ฝาย

บริหารอนุมัติ ทุกครั้งที่ฝายสภา ขออนุญาตดวยความเคารพแมแตตัวทานประธาน

เอง ที่เราไปศึกษาดูงานกันในหลาย ๆ ที่ ไมวาจะเปนเชียงใหม ไมวาจะเปนชลบุรี 

อันนั้นองคการขนาดใหญ สระแกวขนาดพอ ๆ กับเรา กระบี่พอ ๆ กับเรา และก็อีก

หลาย ๆ ที่ เราจะเห็นวาทุกที่เขาไดมีการแตงเติมเสริมสราง เพ่ือสนองความ

ตองการของพ่ีนองประชาชนในเขตของเขา เพราะฉะนั้น กับเงิน ๙๕ ลาน ที่วันนี้

ฝายบริหารเสนอญัตตินั้น ผมถือวาเปนวิสัยทัศนอยางดีเย่ียม วิสัยทัศนอยางดีเยี่ยม

หมายความวา ทานทาํไดทันยุคทนัสมัย แลวทันตอความตองการ วันนี้ป ๒๕๖๓ จะ

มีการเลือกตั้งตอไป กฎหมายจะปรับองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาจาก ๒๔ ทาน 

ปรับขึ้นไปเปน ๓๐ ทาน เพราะประชากรเพ่ิมข้ึนไป หาแสนกวา อันนั้นหมายความ

วาเรากําลังจะกาวสูอีกวาระหนึ่ง คือ การขยายตัวของประชากร และขยายตัวของ

สมาชิกสภา ทุกอยางที่คําอธิบายของฝายบริหารนั้น กระผมขออนุญาต ผมชื่นชมใน

ความละเอียดที่ทานไดหยิบยก อันนี้ตองขอชื่นชม เพราะฉะนั้น ที่ผมกลับเขามา

สรุปตรงที่วา อาคารหลังที่เราจะสรางนี้นั้น เปนความสอดคลองระหวางฝายสภาที่

เพรียกหาเรื่องนี้มาหลายป ผมยืนยันครับ เราเพรียกหามาหลายปวา เมื่อไหร

องคการบริหารสวนจังหวัดของเรานั้น จะไดริเริ่มและก็เติมเต็มในความตองการของ

พ่ีนองประชาชน ที่ถูกตองและก็ถูกใจที่ทานนายกทานกลาวคําวา อยากใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดของเราเปนศูนยรวม เปนที่พึงของพ่ีนอง ผมขออนุญาตที่มิกลา

กลาว ที่เราจะใชคําวาพี่ใหญนะครับ แตไมวาเรื่องใดที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาเรา 

โดยเฉพาะ ขออนุญาตย้ํา ไมวาจะบินดินฟาฝนอากาศอยางไร ทุกคราวทุกครั้ง 

จะตองอาศัยกัลยาณมิตรจากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา แมจะไมใชเปน

หนาที่โดยตรง เพราะฉะนั้น กับการที่ใชเงินเพียง ๙๐ กวาลาน และก็คุยกันไปคุย

กันมา เรามาเสียดอกเบี้ยแค ๑๐ กวาลาน  ๑๐ กวาลานนั้น แสนกวาบาท เปนเรื่อง

ที่เล็กมาก เปนเรื่องที่นอยมาก แลวในอัตราดอกเบี้ยขาราชการที่ ๐.3 กวา ขึ้นลง

นิดหนอย เพราะฉะนั้น ผมขออนุญาตทานประธานดวยความเคารพ ผมจะไมกาว

ลวงเขาไปในเรื่องงบประมาณ เพราะผมพิจารณาวา การใชงบประมาณในการสราง

อาคาร หนึ่ง เพ่ือขยายพ้ืนที่ทํางานของขาราชการ สอง เพื่ออํานวยประโยชนใหกับ

พ่ีนองประชาชน และสวนที่สาม เพ่ือสรางอัตลักษณใหกับองคการบริหารสวน 

 จังหวัดไดทันยุค ทันเวลา ทันกับเหตุการณที่เราจะตองขยายตอไปในอนาคต ๑๖, 

๑๗ ปมาแลว อาคารหลังนี้เราจะเห็นวา หองประชุมท่ีเรานั่งอยูนิดเดียว เมื่อตะก้ี 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ทานนายกกลาววา หองประชุมแหงนี้ มีการใชอยูแทบทุกวัน ผมเชื่อ และก็ติดตาม

ขาวสารตลอด ไมวาใครเขาก็อยากใช เพราะที่นี่สะดวก สบาย ไมตองใชงบประมาณ 

 เยอะ เขาสามารถที่จะมาเปนกัลยาณมิตร เขาสามารถที่จะมาใชการบริการ 

เพราะฉะนั้น อาคารที่สราง สรางข้ึนมา ผมขออนุญาตที่จะชื่นชมครั้งที่สอง ผมไดดู

แลวรูสึกชื่นใจครับ เหตุผลที่ชื่นใจอยางนี้ จังหวัดยะลาของเรา เรามีอัตลักษณ ถา

ผมจะขออนุญาตใชความรูในทางนิติศาสตร คือผมไมสามารถที่จะไปเทียบเคียงใน

สถาปตยกรรม ที่เขาเรียกวาหลังคาอยางนี้ มันทรงเชื่อมไทยทักษิณอยูบาง หรือเปน

เชื่อมมาลายูอยูบาง ก็เปนศิลปะที่เราสรางอัตลักษณเขาไป เพราะเราไปที่สระแกว 

เขาก็มีมุมของเขา เราไปท่ีกระบี่ เขาก็มีมุมของเขา ถามาที่ยะลา เปนมุมของเรา 

สวนสุดทายที่อยากจะเรียนทานประธานผานไปยัง เพื่อนสมาชิกที่อยากจะขอ

อนุญาตที่จะอภิปรายชื่นชม เพ่ือจะไดจารึกไวนะครับ เงินขนาดนี้กับความตองการ 

หลักการและเหตุผล ผมเชื่อวาสภาของเราไมนาจะขัดของหมองใจ โดยเฉพาะ ใน

สวนของกิจกรรมที่ไดทํามาครับ ผมเชื่อเหลือเกินวา เงิน ๙๕ ลาน ที่ทราบที่ฟงมา 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาสามารถจะกูเงินมาใชกับอํานาจหนาที่ตรงนี้

ประมาณ ๒๐๐ ลาน  โดยประมาณครับ   แตวาทานนายกภายใตการนําของทาน

มุขตาร  มะทา  ทานกูเทาที่จําเปน ทานประธานที่เคารพครับ ทานกูเทาที่จําเปน 

เรามีเงินอยู ๘๑ ลาน ขอกูเขา ๙๕ ลาน เสียดอกเบี้ยแค ๑๕ ลาน ในเวลา ๑๐ ป 

มันนอยกวาซื้อรถหองน้ําเสียดวยซ้ําผมขออนุญาตนะครับ ที่เปรียบเปรยใหฟง 

เพราะฉะนั้น ในคําอภิปรายที่ทานประธานอนุญาตใหผมข้ึนมากลาวในขณะนี้นั้น 

ผมอยากจะเรียนวา ผมชื่นชมกับวิสัยทัศนที่ผูบริหารไดเสนอญัตติ และผมเชื่อวาพี่

นอง เพ่ือนพองในสมาชิกสภาวันนี้ เรานาที่จะมีความภูมิใจ ที่เราจะไดมีอาคารใหม

ครับ เราจะไดมีสิ่งใหม ๆ ใหทันโลก ทันเวลา ทันกับความตองการของพี่นอง

ประชาชน มิใชความตองการของผูบริหารหรือสมาชิกสภาเพียงฝายเดียว ขอบคุณ

ครับทานประธานครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ที่จริงวันนี้ผมจะประชุมเชานะครับ หองไมวาง เลยตองประชุมบาย คิด 

เอาเองก็แลวกันวา หองเรานี้ใชขนาดไหน มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ เชิญครับ

สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ผมจะใหรวดเดียว แลวจะใหทานนายกตอบนะ

ครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีเรียนเชิญทานนายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  อันท่ีจริงผมไม 

 จําเปนที่จะตองตอบทานสมาชิก เพราะวาทุกทานที่อภิปราย ก็เห็นดวย ที่จะมีการ

กูเงินของ กสอ.เพ่ือมาสรางอาคาร แตก็จําเปนที่จะตองตอบบางในประเด็นวา  
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นายก อบจ.ยะลา ศักยภาพที่เราจะจายคืนนั้นเรามีแคไหนครับ อีกอยางการตองไปเสียเงินกูปละ ๑๐ 

ลาน มันจะกระทบกับการบริการสาธารณะที่เราตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

 มากนอยเพียงใด ในสวนที่ทานสมาชิกเปนหวงวาเวลามาประชุมอะไรตาง ๆ ไมมีที่

จอดรถ ควรที่จะมีชั้นลอยอะไรตาง ๆ อันนี้ผมขออนุญาตวา การบริหารจัดการตรง

นี้ ก็จะไปดําเนินการเพ่ือใหทานสมาชิกมีความสะดวกสบายมากขึ้น แตไมตองถึงข้ัน

กับตองไปแกแบบครับ เพราะวาแบบนี้เราจางเขามา ดําเนินการเรียบรอย แตวา

การบริหารจัดการเรื่องจอดรถนั้น ผมฝากใหทานปลัด ทานรองปลัด และ

ผูอํานวยการกอง ที่อยูในที่ประชุมแหงนี้ ไมจําเปนที่จะตองรออาคารใหมนะครับ 

เวลามีประชุมขออนุญาตใหกันบริเวณที่จอดรถใหทานสมาชิกใหเพียงพอกับรถ ๒๕ 

คัน นะครับ แลวก็จําเปนที่จะตองปดตรงไหน เพ่ือใหรถทานสมาชิกไดมีโอกาสจอด

ในบริเวณ ก็ควรที่จะไปดําเนินการครับ ผมคิดวาไมมปีญหา ก็ใหรถที่จอดอยูประจํา

เสียสละสักวันหนึ่ง วันที่ทานสมาชิกมาประชุมนะครับ แลวก็รถของเจาหนาที่หรือ

ถาไมพอ ก็เอาที่จอดรถผูบริหาร ทานปลัด ทานรองปลัด รองนายก นายก เลขาฯ 

อะไรนิ ไปจอดขางนอก ใหมันเพียงพอ เพราะทานสมาชิกเขามา ไมไดมาทุกวันนะ

ครับ เพราะฉะนั้น เราก็ควรที่จะดูแบบอยางที่หาง พื้นที่ชั้นที่ ๑ สงวนไวให

สุภาพสตรี อยางนี้เปนตน พอไปชั้นที่ ๒ สงวนใหกับผูพิการ ผูสูงวัย ของเราก็วัน

ประชุม ก็สงวนใหทานสมาชิกสักโซนหนึ่ง นาจะได อันนี้ฝากใหทานปลัด รองปลัด 

และก็ผูอํานวยการกอง ไปพิจารณานะครับ ไมจําเปนที่จะตองรออาคารใหมนะครับ 

ทานไมไดมาทุกวันนะครับ ก็ไมไดกระทบกับการจอดรถ โดยปกติทั่วไปของ

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในทุกวัน อันนี้ก็ขอใหเปนนโยบายของผูบริหารก็แลวกัน ทาน

ปลัด รองปลัด ก็ไปดําเนินการตามที่ผมไดตอบใหกับทานสมาชิกในวันนี้ครับ ถา

จําเปนที่จะตองออกบัตรติดหนารถใหมันแตกตางจากรถของเจาหนาที่ที่จอดอยู

ประจํา ก็ควรที่จะออกเพื่อที่ รปภ.เขาจะมองวา ถาบัตรจอดรถสีแดงเขียนคําวา 

อบจ.ยะลา วันประชุมใหมาจอดขางในอยางนี้เปนตน อันนี้ก็อยูที่การบริหารจัดการ

นะครับ ผมขอรับนะครับ สวนรายได ผมคิดวาไมนาจะกระทบครับ ในวงเงินท่ีตอง

จาย ๑๐ ลานบาท เพราะเรามีภาษีหลาย ๆ ที่เปนภาษีที่เราจัดเก็บเอง ซึ่งใน

ปงบประมาณที่ผานมา เรามีงบประมาณทั้งที่เปนเงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพาะ

กิจ ภาษีที่ไดรับการจัดสรร ภาษีที่จัดเก็บเอง รวมทั้งหมดก็ประมาณ ๓๙๐ ลาน เรา

มีงบพัฒนา ๒๐ % จํานวน ๘๐ ลาน เพราะฉะนั้น เรามีงบพัฒนาก็ประมาณ ๑๐๐ 

ลาน ถาเราเอางบพัฒนาไปสัก ๑๐ ลาน คงไมกระทบนะครับ โครงการใดที่เราเห็น 

 วา ภายใน ๑๐ ปนี้ อยางเชนในเรื่องของการประสานแผนอะไรตาง ๆ ถามัน

สามารถที่จะบอกกลาวใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็สามารถดําเนินการได  
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นายก อบจ.ยะลา เขาก็อาจจะไปของบจากกรม หรือใชงบที่เปนงบพัฒนาของ อปท.เอง หรือเทศบาล

เองครับ ในชวงเวลาที่เราจําเปนที่จะตองจายเงิน ผมคดิวาเรากูแลว เรามีศักยภาพ 

 ที่จายหนี้ได ทานสมาชิกไมตองกังวล เพราะที่ผานมาไมใชเราไมเคยกู เราเคยกูแลว 

เราก็จายครบตามเวลา จายไมอะไรนะที่เขาเรียก ไมเบี้ยหนี้นะครับ เชน เรากู

ธนาคารออมสิน จายภายใน ๕, ๖ ป เราก็จาย เปนไปตามสัญญา เขาก็ทุกครั้งวันป

ใหม ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. ธนาคารกรุงไทย บอกนายกจะทําอะไร เรา

ยินดีใหกู เพราะเรามีเงินฝากอยูที่ธนาคาร ก็หลายสิบลานนะครับ ประวัติก็ไมเคย

เสียในเรื่องของการกูเงิน ทาง กสอ.เองก็นําเสนอใหเรากูอยูประจํา เพราะไมเปนหนี้ 

กสอ.นะครับ ซึ่งทุก อบจ. ถาทานไปดูประวัติการกูนั้น ผมคดิวาคงไมมี อบจ.ไหนละ 

ที่ไมกู และกูเงินทุนเรือนหุนทั้งหมดครับ กูไป ๓ เทา เต็มอัตราตามที่เขาอนุญาต

ครับ ซึ่งของเราก็มีความจําเปนในการที่จะไปบริการสาธารณะ เรื่องถนนหนทาง

อะไรตาง ๆ แตผมไมกู เนื่องจากวาไมอยากใหเปนภาระของ อบจ.มากมาย ไม

อยากที่จะตองมากระทบในเรื่องของการดําเนินการ ในเรื่องของการบริการ

สาธารณะตามอํานาจหนาที่  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

เพราะฉะนั้น อาจจะใชเงินเหลือจายบาง เงินสะสมบาง ไปดําเนินการในทางนี้ แต

ที่นี่ที่ตองกูนั้น ไมใชเพราะหองนายกคับแคบ ไมสะดวกสบาย หองนายกใหญโตอยู

แลว สะดวกสบาย อยูคนเดียวไมไดอยูหลายคน ที่กูนี่เพราะวาโควิด ชวงที่ผานมา

ผมมีโอกาสเดินไปทุกชั้น และก็ไปดูการทํางานของเจาหนาที่ วาเขาจะจัดโตะยังไง 

เพ่ือเวนระยะหาง เราไมสามารถจัดไดเลย เพราะอยูกันคับแคบ โตะแตละโตะชน

กันนะครับ บางหอง บางชั้น ไมสามารถขยับขยาย เนื่องจากมีโตะ มีคอมพิวเตอร

อะไรตาง ๆ ผมก็สอบถามวา มันทํางานแลวรูสึกยังไง เขาบอกพออยูได แตชวงงาน

เยอะ ๆ  ก็ไมมีที่จะเก็บเอกสาร ถาเปนไปไดก็อยากใหสรางอาคารใหม ในสวนของ

พ่ีนองประชาชนที่มา อบจ. เราก็ไมมีหองรับรอง มาพบทานสมาชิกก็ไมรูที่จะไปรอ

หองไหน มาพบเจาหนาที่ ก็ไมมีหองที่จะใหรออะไรตาง ๆ มันเกิดความไม

สะดวกสบาย เขามองประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในการใหบริการกับพี่นอง

ประชาชนนั้นไมดีพอ เพราะฉะนั้น ผมคดิวาถาอาคารหลังนี้ไดรับความเห็นชอบจาก

สภา ทานผูวาใหความเห็นชอบ คณะกรรมการ กสอ. ใหความเห็นชอบ เราก็

สามารถที่จะดําเนินการในเรื่องของการสรางอาคาร เพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย

กับทุกฝาย ไมวาฝายสมาชิก ฝายผูบริหาร ฝายเจาหนาท่ี ฝายพ่ีนองประชาชนท่ีมา

ใชบริการรวมทั่งหนวยราชการตาง ๆ ครับ ก็ตามเหตุผลที่ขอกูนะครับ สวนที่ทาน 

 กังวลวา ดอกเบี้ยมันจะข้ึนลงอะไร ตามภาวการณ ผมคิดวาคงไมมีปญหา มันก็คง

ไมคลาดเคลื่อนจากประมาณการที่เราใหกับทานสมาชิกเปนตารางไมมาก ทาง  
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นายก อบจ.ยะลา กสอ. อยางเชนโควิดที่ผาน มันกระทบถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คณะกรรมการ กสอ.ก็มีการประชุมผอนชําระหนี้บาง พักชําระหนี้บาง ใหกับองคกร 

 ปกครองสวนทองถ่ิน ผมคิดวาถาในภาวะปกติคงไมมีปญหา แตถาในภาวะวิกฤติ

เกิดจาก เชน ในปจจุบันเรื่องโควิดมันกระทบรายได ทาง กสอ. ก็คงจะผอนปรนใน

เรื่องของการผอนชําระตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนะครับ 

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ทานเปนหวงวา ศักยภาพในการผอนชําระ ศกัยภาพในการที่จะใช

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป มันจะกระทบหรือไมครับ ผมคิดวาดวย

รายไดที่เราจัดเก็บ ดวยเงินอุดหนุนตาง ๆ งบประมาณประมาณการรายรับประจําป 

ก็คงจะไมกระทบมากมายนะครับ คิดวาแทบจะไมกระทบเลย ก็อยากขอความ

กรุณาจากทานสมาชิกใหความเห็นชอบในญัตตินี้ ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีทานสมาชิกจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมม ีผมจะ 

ขอมติที่ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๑ ทาน วันนี้มาครบ 

๑๐๐% เต็มครับ ตองขอบคุณทุกทาน ครบองคประชุมครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ 

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกูเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด 

จํานวน ๙๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๑ เสียง  สมาชิกทานใด

ไม เห็นชอบใหกู เงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 

๙๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  โปรดยกมือครับ  ไมมีครับ งดออกเสียง ไมมี 

 มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  เห็นชอบใหกูเงินทุนสงเสริมกิจการองคการ

บริหารสวนจังหวัด จํานวน ๙๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท จํานวน ๒๑ เสียง           

 ระเบียบวาระที่ ๔  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๓  เพื่ อ ไปตั้ งจ าย เปนรายการใหม  จํ านวน 

๔๒,๘๑๙,๒๐๐.- บาท  เรียนเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

    กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขออนุญาต 

ทานประธาน ในระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 

๔๒,๘๑๙,๒๐๐.- บาท  ในญัตตินี้ ผมขออนุญาตทานประธานสภา ใหรองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทาน ดร.ระเดน  สะมะแอ  เปนผูเสนอญัตติใน

ระเบียบวาระที่ ๔  ขออนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   อนุญาตครับ เชิญทานรองประธานสภา ทานมะดารี  ยะยือริ ทําหนาที่ 

ประธานสภาครับ เชิญครับ  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานรองนายก ครับ 

(นายมะดารี  ยะยือริ) 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน 

(นายระเดน  สะมะแอ)  กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดรับ 

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือเสนอญัตติ ใน

ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติ  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

ดวยฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โอนลดกองกิจการสภาฯ 

เปนเงิน ๔๒,๘๑๙,๒๐๐ บาท โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดฯ เปนเงิน 

๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท กองกิจการสภาฯ เปนเงิน ๑๘๑,๒๐๐ บาท กองคลัง เปนเงิน 

๗,๗๕๔,๐๐๐ บาท และกองชาง เปนเงิน ๒๙,๑๘๙,๐๐๐ บาท โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังตอไปนี้ 

 หลักการ 

 โอนลด 

 กองกิจการสภาฯ  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด

เงินเดือน (ฝายการเมือง) และหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

   ๑. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเงิน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๒. คาใชจายในการเลือกตั้ง  เปนเงิน ๔๐,๘๑๙,๒๐๐ บาท  

     โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

     สํานักปลัดฯ  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด 

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  

       จัดซื้อรถยนตตรวจการณ เปนรถยนตนั่ง ๔ ประตู (เขา-ออก) มี 

ประตูหลัง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๗๐๐ ซี.ซี กําลังสูงสุดไมต่ํากวา ๑๔๐ 

กิโลวัตต (แรงมา) เครื่องยนตดีเซล เกียรออโตเมติก แบบขับเคลื่อน ๔ ลอ เปน

ราคารวมเครื่องปรบอากาศ ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม มีอุปกรณอํานวยความ

สะดวกตามมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ อุปกรณมาตรฐานโรงงาน ความ

สูงใตทองรถ (ระยะต่ําสุดถึงพ้ืน) ไมนอยกวา ๑๘๐ มิลลิเมตร โครงสรางหลังคาเปน

ชิ้นเดียวตลอดคัน เปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน โดยจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดยะลามีสภาพทุรกันดาร 

เปนภูเขาสูงชัน  จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อรถยนตที่มีประสิทธิภาพและ 
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รองนายก อบจ.ยะลา สมรรถนะสูง จํานวน ๓ คัน ๆ ละ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

(จัดหาตามราคาทองตลาด)  

  กองกิจการสภาฯ  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

   ๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไมต่ํากวา ๓๖,๐๐๐ บีทียู 

จํานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๔๗,๐๐๐ บาท เปนเงนิ ๑๔๑,๐๐๐ บาท 

   ๒. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บีทียู  

จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๔๐,๒๐๐ บาท  

กองคลัง  แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด และแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

   ๑. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดนัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

อําเภอยะหา จังหวัดยะลา เปนเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 

   ๒. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๘๕๔,๐๐๐ บาท 

 กองชาง  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน และแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

   ๑. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. ๒ ชั้น บานโตะพราน หมู

ที่ ๑ ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกวาง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๙.๐๐ ม.  

เปนเงนิ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 

   ๒. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. ๒ ชั้น บานกะลูแป หมูที่ 

๒  ตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกวาง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๙.๐๐ 

ม.  เปนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 

   ๓. โครงการปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทางสาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๕ บาน

ปะแต ตําบลกอตอตือระ – บานบือยอง ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัด

ยะลา ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร ไหลทางกวาง ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ระยะทาง 

๒.๐๐๐ กิโลเมตร  เปนเงิน ๑๐,๙๙๐,๐๐๐ บาท  (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 

   ๔. โครงการกอสรางถนน คสล.   สายชุมชนบูเก็ตตักโกร  เทศบาลเมือง 

เบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร  เปนเงิน 

๒,๘๘๕,๐๐๐ บาท  (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 
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รองนายก อบจ.ยะลา    ๕. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานลือเน็ง หมูที่ ๒ ตําบลปะแต-บาน

เตียง หมูที่ ๗ ตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐  

 เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร เปนเงนิ ๔,๓๖๕,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 

   ๖. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรานอ หมูที่ 

๘ ตําบลตาเนาะปูเตะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา รางระบายน้ํา คสล. ขนาด

กวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ทอกลม คสล. ขนาด Ø 

๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พรอมบอพัก คสล., ถนนคสล. ขนาดกวาง ๕.๐๐ 

เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร เปนเงนิ ๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท  (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด)  

   ๗. โครงการปรับปรุงซอมแซมและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบ

กระพริบ ประกอบดวย ตูไฟกระพริบพรอมอุปกรณ งานเสา งานโครงสรางฐาน

ราก/ตน เปนเงิน ๒,๘๔๖,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด)    

     เหตุผล 

     สํานักปลัดฯ   

เนื่องจากรถยนตที่ใชในการปฏิบัติราชการของฝายบริหาร ไดจัดซื้อเมื่อป 

พ.ศ. ๒๕๔๙  และ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไดเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน และเสีย

คาใชจายในการดูแลซอมแซมเปนจํานวนมาก และอาจกอใหเกิดอันตรายและ

อุบัติเหตุในการเดินทางขึ้นได สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  จึงมี

ความจําเปนตองจัดซื้อรถยนตใหมเพ่ือทดแทนคันเดิม 

กองกิจการสภาฯ   

เนื่องจากครุภัณฑเครื่องปรับอากาศประจําหองประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา และประจําหองปฏิบัติงานกองกิจการสภาฯ จัดซื้อเมื่อป 

พ.ศ. ๒๕๔๗  พรอมอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดเสื่อมสภาพ

ตามอายุจากการใชงาน ซึ่งไมคุมคากับการซอมแซมดูแลรักษา จึงมคีวามจําเปนตอง

จัดหาครุภัณฑดังกลาวทดแทน 

กองคลัง 

๑. เนื่องจากอาคารตลาดนัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา อําเภอยะหา 

จังหวัดยะลา มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก และเพ่ือใหมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะตามกระทรวงสาธารณสุข  จึงไดมีการปรับปรุง

อาคารตลาดนัดฯ ขึ้น 

๒. เนื่องจากรถยนตท่ีใชในการปฏิบัติราชการ ไดจัดซื้อเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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รองนายก อบจ.ยะลา ไดเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน และเสียคาใชจายในการดูแลซอมแซมเปนจํานวน

มาก  และอาจกอใหเกิดอันตรายและอุบัติเหตุในการเดินทางข้ึนได  กองคลังจึงมี 

    ความจําเปนตองจัดซื้อรถยนตใหมเพ่ือทดแทนคันเดิม 

กองชาง 

๑. เนื่องจาก บานโตะพราน ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา และ

บานกะลูแป ตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  ไมมีอาคารสถานที่ใน

การจัดกิจกรรมสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเปนจุดศูนยรวมและเกิดความ

รัก ความสามัคคีกันของประชาชนในพ้ืนที่ จึงจําเปนตองดําเนินการกอสรางอาคาร

ดังกลาวขึ้น 

๒. เนื่องจาก ถนนลําดับที่ ๓ – ๕ มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ไมสะดวกในการ

สัญจรไปมา เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนแกราษฎรในพื้นท่ีใหสามารถ

สัญจรไป-มา ไดอยางสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และเปนการสงเสริม

รายไดของเกษตรกรในการขนสงสินคาทางการเกษตรไดสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

จึงมีความจําเปนตองดําเนินการกอสรางและซอมสรางถนนดังกลาว 

๓. เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ บานรานอ หมูที่ ๘ ตําบลตาเนาะปูเตะ 

อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  ไมมีระบบระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ สงผลใหเกิด

ปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่ดังกลาว เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ตลอดจนการ

ดูแลรักษาทางระบายน้ําตาง ๆ ของพ้ืนที่ และเพ่ือปองกันน้ําจากพ้ืนที่ภายนอกไหล

บาเขาทวมหมูบานและปองกันน้ําทวมขัง เนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ เพื่อเปนการ

บรรเทาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงไดจัดทาํโครงการกอสราง

รางระบายน้ําขึ้น 

๔. เนื่องจากจังหวัดยะลาเปนพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ

ไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลกระทบตอการเดินทางของประชาชน

ในพ้ืนที่ เพ่ือใหประชาชนในพื้นท่ีที่สัญจรไป-มา เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง

และไดระมัดระวังปองกันอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามทองถนน จึงไดปรับปรุง

ซอมแซมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรข้ึน 

ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด อาศัยอํานาจ

ตามความในขอ ๒๗  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 จึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ตอไป ขอขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะ

ขอมติที่ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๘ ทาน ครบองค 

ประธานสภา อบจ.ยะลา ประชุมครับ ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน

เงิน ๔๒,๘๑๙,๒๐๐.-บาท โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๘ เสียง  สมาชิกทานใดไม

อนุมตัใิหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปตั้ง

จายเปนรายการใหม จํานวนเงิน ๔๒,๘๑๙,๒๐๐.-บาท  ไมมีนะครับ  งดออกเสียง

ไมมีนะครับ 

 มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๓  เพื่อ ไปตั้ งจ ายเปนรายการใหม  จํ านวนเงิน 

๔๒,๘๑๙,๒๐๐.-บาท  จํานวน ๑8 เสียง   

 ระเบียบวาระที่ ๕  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เรียนเชิญทานนายกเสนอญัตติครบั 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ดวยฝายบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โอนลดกองคลัง จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท  กองแผนและงบประมาณ จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท  โอนเพิ่มกองสํานักปลัดฯ จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดย

มีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

 หลักการ 

 โอนลด จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  

 (๑) กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือ

ปรับปรุงสิ่งกอสราง  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๒) กองแผนฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานสถิติและวิชาการ หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือ

ปรับปรุงสิ่งกอสราง  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 โอนเพิ่ม จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

 สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง  รายการคาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง

สิ่งกอสราง  จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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นายก อบจ.ยะลา   เหตุผล 

 เนื่องจากบานพักขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  เลขที่  

 ๒๙/๑๓ ถนนสุขยางค ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขณะนี้มีสภาพ

ชํารุดทรุดโทรมและเสียหายเปนบางสวน จําเปนที่จะตองดําเนินการปรับปรุง

ซอมแซมเพื่อใหสามารถอยูอาศัยได ประกอบกับงบประมาณรายการคาปรับปรุง

ที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงสิ่งกอสราง ไมเพียงพอแกการเบิกจาย จึงมี

ความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ เพ่ือใหเพียงพอแกการเบิกจาย และสามารถดําเนินการไดโดยการอนุมัติของ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกจะอภิปราย เชิญครับ ไมมีนะครับ  ถาไมมีผมจะขอมติ 

ที่ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๙ ทาน ครบองคประชุม

ครับ ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๙ เสียง  สมาชิกทาน

ใดไมอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ  งดออกเสียง ไมมีนะครับ 

 มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน ๑๙ เสียง 

  ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  อื่น ๆ   เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี เชิญทาน

นายกครับ  

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ผมขออนุญาตที่

จะเพ่ิมเติมในวาระอื่น ๆ เนื่องจากระเบียบวาระที่ไดเสนอญัตติในวันนี้ ทั้งสองญัตติ

มีความสําคัญ ซึ่งญัตติที่ ๑ นั้น คือการกูเงิน เพ่ือมาสรางอาคารสํานักงาน ผม

อยากจะเรียนใหทานสมาชิกไดทราบวา ตั้งแตผมเปนผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ถานับปสองวาระ แตถานับป ก็

เทากับ ๑๒ ปกวา ๆ นะครับ ญัตติการกูเงินนี้ ผมไมเคยเสนอญัตติการกูเงนิใหสภา  
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นายก อบจ.ยะลา อบจ.ใหความเห็นชอบเลยครับ นอกจากปนี้มีความจําเปนจริง ๆ ตามที่ผมไดบอก

กลาววา อาคารของเรานั้น เปนอาคารที่สรางมานาน ถาทานจะสังเกตวาชั้นที่ ๔ 

 นั้น เนื่องจากกระเบื้องมุงหลังคาอะไรตาง ๆ มันทรุดโทรมแตก มีบางหองที่จําเปน

ที่จะตองเอาถัง เอากะลามัง มารองน้ําฝน แตดวยความเห็นชอบของสภา ปนี้เราก็

คิดวาปญหาเหลานี้จะหมดไปครับ อีกประการหนึ่งการประชุมสภาก็ถือวามี

ความสําคัญ ในฐานะที่ผมเปนผูบริหารก็ตองใหเกียรติสภา การที่เรามีหองประชุม

สภาท่ีทานสมาชิกไมสามารที่จะใชไมโครโฟน หรือใชแลวเกิดติด ๆ ขัด ๆ มันก็ไม

สมศักดิ์ศรี ไมสมเกียรติ กับที่ทานไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชนมาเปน

สมาชิกสภา และก็ในการประชุมแตละครั้ง ทานก็ไดอนุมัติงบประมาณในหลาย ๆ 

เรื่อง  ซึ่งก็เกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน ปนี้ก็คิดวาสิ่งที่เรากังวล สิ่งที่เราเปน

หวงในเรื่องของการทํางานของสมาชิสภา เพ่ือใหสมเกียรติและสมศักดิ์ศรี ก็จะ

ไดรับการแกไข ทานก็อนุมัติใหไปดําเนินการในเรื่องของการปรับปรุงซอมแซมหอง

ประชุม  ในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องเสียง  ของจอภาพอะไร

ตาง ๆ ก็คิดวา สิ่งเหลานี้ก็ดวยความกรุณาของทานสมาชิกนะครับ และก็วันนี้ทานก็

ไดกรุณาฝายบริหารเพ่ือใหไปดําเนินการในเรื่องของการสรางอาคารสวนขยาย 

เพ่ือใหบุคลากรของ อบจ.นั้น สามารถทํางานไดอยางมีความสุข มีประสิทธิภาพ 

เกิดความปลอดภัย เกิดความสะดวกสบาย แลวประการสําคัญที่สุดเราก็จะมีพ้ืนที่

สําหรับพี่นองประชาชนในการมารับใชบริการของ อบจ. มาประสานงานกับ อบจ. 

เราจะมีหอง หรือพื้นที่ใหกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดทํางาน 

หรือไดมาพบปะแลกเปลี่ยนในสิ่ งที่ เปนภารกิจหนาที่ของทานนะครับ มา

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นมาพูดถึงปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน 

เพราะฉะนั้น สิ่งเหลานี้ ที่เราจําเปนที่จะตองกูก็เพื่อประโยชนของทานสมาชิก เพ่ือ

ประโยชนของบุคลากร เพ่ือประโยชนของพี่นองประชาชน เพราะฉะนั้น ผมถึง

จําเปนที่จะตองกู  ถึงแมที่ผานมาไมเคยกู  แตก็ดูฐานะการคลัง  ดูความคุมคา ดูวา

สิ่งที่เรากูนั้นจะเปนภาระมากหรือไม  ดูจํานวนที่กู   ก็เปนเงินทุนของเราเองเสีย 

๘๐ ลาน กูเพียง ๑๕ ลาน และทานสมาชิกก็มีโอกาสไดไปประชุมสมาพันธ ไดมี

โอกาสไปดูงานตาง ๆ ในพ้ืนที่ของ อบจ. แตละจังหวัด แลวทานก็จะเห็นเองวา สิ่งที่

เรามีอยูนั้นสมควรที่จะปรับปรุงหรือตอเติมใหทันเทียมกับ อบจ.อื่นหรือไม ซึ่งผม

คิดวาทั้งหมดทานก็พิจารณาอยางรอบคอบ แลวทานก็ใหความเห็นชอบในวันนี้ ก็

ถือโอกาสนี้ขอบคุณทานสมาชิก แตก็อยากจะวา เรามีอาคารใหมแลวก็อยากให

พวกเราไดมาใชอาคารใหมดวย เพราะฉะนั้น การที่จะไดใชอาคารใหม ซึ่งมี

ระยะเวลาที่จะกอสรางอีกหนึ่งปหรือสองป ก็คงไมทันในวาระนี้ เพราะฉะนั้น ถาจะ 
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